

Số: /SNgV-LSLTBC

Quảng Ngãi, ngày tháng 9 năm 2020

V/v chuẩn bị nội dung phiên họp
thứ nhất của Ủy ban chỉ đạo
quốc gia về thực hiện Chiến lược
phát triển bền vững kinh tế biển
Việt Nam

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3148/STNMT-BHĐ ngày 07/9/2020 về việc chuẩn bị nội dung phiên họp thứ nhất của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam, Sở Ngoại vụ xin báo cáo như sau:

I. Tình hình thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 187-KH-TU ngày 24/4/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Sở Ngoại vụ đã xây dựng Kế hoạch thực hiện đến năm 2025 gồm 03 nội dung chính sau:

1. Làm đầu mối, phối hợp tìm kiếm, kết nối các đối tác nước ngoài để hợp tác khai thác và phát triển kinh tế biển; tranh thủ tối đa các nguồn lực và kinh nghiệm của các nước có tiềm năng và thế mạnh về quản lý và khai thác tài nguyên biển

Theo Kế hoạch công tác của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, dự kiến Quý I/2020, Cục Lãnh sự sẽ chủ trì tổ chức Đoàn công tác đi Malaysia, Indonesia và Philippines để trao đổi về công tác ngư dân, tàu cá. Cục Lãnh sự đã có thư mời mời một số địa phương có biển cùng tham gia đoàn công tác. Trên cơ sở đó, Sở Ngoại vụ đã chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu UBND tỉnh cử đoàn công tác gồm lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan tham gia Đoàn công tác của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao để trao đổi, giải quyết một số vấn đề trong công tác bảo hộ ngư dân tàu cá của tỉnh bị các nước này bắt giữ, phạt tù trong thời gian qua, đồng thời tranh thủ gặp gỡ và trao đổi với cơ quan đại diện của Việt Nam tại 03 nước trên để nhờ làm cầu nối, phối hợp tìm kiếm kết nối các đối tác nước ngoài để hợp tác khai thác và phát triển kinh tế biển. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh SARS - CoV2 diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tạm thời không cử cán bộ đi học tập, công tác nước ngoài trừ một số trường hợp đặc biệt, vì vậy, Cục Lãnh sự đã tạm dừng việc tổ chức đoàn công tác đi Malaysia, Indonesia và Philippines như kế hoạch đề ra. Do đó, đến nay Sở Ngoại vụ chưa triển khai được nội dung này.

2. Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vụ việc xảy ra trên biển có yếu tố nước ngoài

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa có vụ việc xảy ra trên biển có yếu tố nước ngoài cần phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương liên quan để phối hợp giải quyết.

3. Công tác bảo hộ ngư dân, tàu cá của tỉnh bị nước ngoài bắt giữ, bị nạn và bị tàu nước ngoài tấn công, xua đuổi, vây bắt, lấy tài sản, hải sản.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 21 tàu cá, 165 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, bị tấn công, ngăn cản lấy tài sản hải sản, trong đó có 09 tàu cá của thị xã Đức Phổ cùng 51 ngư dân bị lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ; 12 tàu cá cùng 114 ngư dân bị lực lượng Trung Quốc tấn công, ngăn cản, đập phá, lấy tài sản, hải sản trong đó có 01 tàu với 08 ngư dân bị tàu Trung Quốc đâm chìm.

Trước tình hình trên, đối với số ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ, Sở Ngoại vụ đã kịp thời phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan xác minh vụ việc, xác minh nhân thân của ngư dân, có văn bản báo cáo và đề nghị Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao phối hợp với Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Trung Quốc quan tâm, giúp đỡ, có biện pháp bảo hộ nhằm sớm đưa ngư dân về nước; đối với các trường hợp tàu cá bị lực lượng chức năng Trung Quốc tấn công, ngăn cản, đập phá, lấy tài sản, hải sản, Sở Ngoại vụ cũng đã phối hợp xác minh vụ việc và báo cáo Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao có biện pháp đấu tranh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà con ngư dân.

Từ đầu năm đến nay, Sở Ngoại vụ cũng đã phối hợp đưa 02 ngư dân bị Malaysia bắt giữ từ năm 2019 về nước và đang tiếp tục phối hợp với Cục Lãnh sự và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ các thủ tục xuất cảnh và hoàn tất các thủ tục liên quan sớm đưa số ngư dân còn đang bị nước ngoài bắt giữ về nước ngay sau khi mãn hạn tù.

II. Góp ý dự thảo Chương trình công tác năm 2020 – 2021 của Ủy ban chỉ đạo Quốc gia

Qua nghiên cứu các nội dung đưa ra trong bản dự thảo Chương trình công tác năm 2020 – 2021 của Ủy ban chỉ đạo Quốc gia, Sở Ngoại vụ hoàn toàn thống nhất và không có ý kiến gì thêm.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh và ý kiến Góp ý của Sở Ngoại vụ về dự thảo Chương trình công tác năm 2020 – 2021 của Ủy ban chỉ đạo Quốc gia./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, LSLTBC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thanh Hiền

